

ชินวัตรขายหลักทรัพย์หุ้น 'ยูบีซี' 1.3 พันล.

- 'ทักษิณ' หวั่นปชป.ลากกม.ผูกขาดเล่นงาน
- แฉช่องทางลงการเมืองเต็มตัว-ตุนเงินเลือกตั้ง

โครงสร้างผู้ถือหุ้น UBC ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง

	ก่อน 1 ก.พ. 42	หลัง 1 ก.พ. 42
	26.11 %	31.10 %
	35.96 %	40.95 %
	13.95 %	0 %



พล.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ชินวัตรขายหุ้นยูบีซีเกลี้ยง 1.3 พันล้านบาท ให้กับทีเอช-เอ็มไอเอช และนักลงทุนต่างประเทศ อาจไม่ถนัดชอบเน้นธุรกิจเครือข่ายอย่างเดียว วงในระบุ 'ทักษิณ' อยากเล่นการเมืองเต็มตัว ชินถือหุ้นต่อไปโดน ปชป.ลากกฎหมายผูกขาดมาเล่นงานยูบีซีแน่ แฉมเป็นการตุนเงินไว้วันเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายบุญฤทธิ์ ปลั่งศิริ กรรมการบริษัทชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชันส์ จำกัด (มหาชน) หรือชิน แจ้งศาลากลางจังหวัดว่า ได้ขายหุ้นของบริษัทยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือยูบีซี ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด 13.95% หรือ 103,354,257 หุ้น ในราคาหุ้นละ

13 บาท ให้กับพันธมิตรสองราย คือบริษัทเทคคอมโซลคิง จำกัด (ทีเอช) ในเครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) และบริษัทเอ็มไอเอช จำกัด จากแอฟริกาใต้ ซึ่งทั้งสองรายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของยูบีซีอยู่ในขณะนี้ โดยทั้งสองรายได้ตอบรับที่จะซื้อเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา โดยแจ้งความประสงค์จะซื้อจากบริษัทชินรายละเอียด

5% ส่วนอีก 3.95% ขายให้กับผู้ลงทุนชาวต่างชาติ ในราคาหุ้นละ 13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,343 ล้านบาท โดยบริษัทจะได้รับชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด นายบุญฤทธิ์กล่าวว่า การขายหุ้นครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทชิน ไม่ใช่อุบัติหุ้นยูบีซีอีกต่อไป การบริหารงานทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือทีเอชและเอ็มไอเอช

"เหตุที่ขายหุ้นยูบีซีครั้งนี้ก็เพราะต้องการที่จะเน้นธุรกิจบริการเครือข่ายเพียงอย่างเดียว ขอมริบว่าที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีความถนัดด้านธุรกิจให้บริการราชการ การทำธุรกิจทั้งสองด้านพร้อมกันจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับการทำงานได้" นายบุญฤทธิ์กล่าว และว่านอกจากนี้การขายหุ้นยูบีซียังเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทอีกด้วย เพื่อให้บริษัทชินเป็นบริษัทโสดคิงและไม่มียี่ห้ออื่นอีกต่อไป ด้านนายชวัลลภ วิมลวิชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีเอช เปิดเผยว่า ยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาการซื้อขายหุ้นในบริษัท ยูบีซี เคเบิลทีวี หรือยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากบริษัทชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชันส์ จำกัด แต่ทีเอชได้แจ้งความประสงค์ที่จะซื้อตามสิทธิที่กระทำได้ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทีเอชเชื่อมั่นในธุรกิจนี้และจะสามารถร่วมบริหารกับเอ็มไอเอชได้

แหล่งข่าวระดับสูงจากยูบีซี กล่าวว่า กลุ่มชินวัตรมีความคิดที่จะขายหุ้นยูบีซีตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยมีบริษัทต่างประเทศสนใจซื้อ แต่เนื่องจากมีข้อถกเถียงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่คือเอ็มไอเอชและทีเอชว่า หากจะขายก็ขอให้ขายกับทั้งสองบริษัทก่อน ชินวัตรจึงต้องแจ้งทั้งสองรายตามข้อถกเถียง ซึ่งราคาซื้อขายในตลาดหุ้นขณะนั้นประมาณ 22 บาท แต่ชินวัตรเสนอขายราคาต่ำกว่ามากก็เพื่อจูงใจในการซื้อ

รายงานข่าวจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของยูบีซี เปิดเผย

ว่าการขายหุ้นครั้งนี้จะมีผลมาจากความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มทีเอชและเอ็มไอเอช ซึ่งส่งผลถึงการบริหารงานภายใน นอกจากนั้นด้วยผลประโยชน์ที่ผ่านมามากไม่สามารรถขึ้นค่าบริการได้ ยูบีซีอาจต้องเพิ่มทุนในช่วงปลายปีนี้ ส่วนการที่ทั้งสองกลุ่มซื้อหุ้นยูบีซีจากชินวัตร เพราะไม่ต้องการให้อีกกลุ่มหนึ่งถือหุ้นมากกว่าตนเองมากเกินไป เพราะหากทีเอชซื้อทั้งจำนวน 13.9 % จะทำให้สัดส่วนหุ้นเพิ่มเป็น 49.9% เท่ากับว่าคุมด้านการบริหารทั้งหมด เช่นเดียวกับหากเอ็มไอเอชซื้อทั้งหมด ก็จะมีสัดส่วน 40% มากกว่าทีเอช

"นอกจากนี้การเมืองก็มีผล เพราะเกรงว่าพรรคประชาธิปัตย์จะนำเรื่องกฎหมายผูกขาดสำหรับกิจการที่มีส่วนแบ่งการตลาดเกิน 70% มาเล่นงาน พล.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก่อตั้งชินวัตร ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ในขณะที่กลุ่มทีเอชเห็นว่า หาก พล.ต.ท.ทักษิณ ไม่ถือหุ้นในยูบีซี การเจรจาขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย(อ.ส.ม.ท.) ในเรื่องค่าจ้าง จะง่ายขึ้น" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวจากวงการโทรคมนาคม กล่าวว่า โดยความเป็นจริงแล้วกลุ่มชินวัตรไม่มีความจำเป็นต้องขายหุ้นใดๆ ก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพราะมีสถานะทางการเงินค่อนข้างดี แต่เป็นที่เชื่อว่าการขายหุ้นทั้งสองครั้งใหญ่ในช่วงเวลาเพียง 1 เดือน คือครั้งแรกขายหุ้นบริษัททอความส์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (เอไอเอส) กว่าหมื่นล้านบาทให้กับบริษัทสิงคโปร์ (เทเลคอม) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542 และครั้งล่าสุดกว่าพันล้านบาทให้กับทั้งสองบริษัทดังกล่าว นั้นเป็นเพราะ พล.ต.ท.ทักษิณ ต้องการลงการเมืองอย่างเต็มตัวและอ้างภาพความเป็นเจ้าของสัมปทานธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ต้องการมีเงินไว้ใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ โดยจะเห็นว่าในการขายหุ้นเอไอเอสนั้น เป็นส่วนของ พล.ต.ท.ทักษิณไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท